

### THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.**

Ngày 27/5/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tham dự hội nghị có: Cấp tỉnh: Thường trực và các thành viên: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh; Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các phòng, ban có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Cấp huyện: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND; Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và Trạm Thú y.

Sau khi nghe Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Báo cáo diễn biến bệnh Dịch tả heo Châu Phi và công tác ứng phó khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; ý kiến thảo luận của các đại biểu cấp huyện và sở, ban ngành tỉnh có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn có ý kiến kết luận Hội nghị, như sau:

1. Hiện nay, bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước, buộc tiêu hủy gần 1,85 triệu con heo; tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long dịch xuất hiện từ giữa tháng 4/ 2019, đến nay đã có 07 tỉnh, thành phố: Hậu Giang; Vĩnh Long; An Giang; Đồng Tháp; Kiên Giang; Sóc Trăng và Cần Thơ buộc tiêu hủy hơn 2.115 con.

Tại tỉnh ta, ngày 23/5/2019 phát hiện ổ dịch tả heo Châu Phi đầu tiên tại hộ chăn nuôi ở xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tổng đàn 33 con; đến ngày 26/5/2019 số ổ dịch đã tăng lên 05 ổ (xã Tân Hiệp B: 01 ổ, thị trấn Tân Hiệp: 04 ổ), đã tiêu hủy 112 con; các ổ dịch đã được xử lý theo quy định về thú y. Theo dự báo, tình hình dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, cần phải có những giải pháp ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

Trong thời gian qua, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, như: Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn; các sở, ban ngành chức năng và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; công tác tuyên truyền, vận động đến nhân dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi được thực hiện thường xuyên; tổ chức kiểm tra công tác phòng,



chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại các huyện, thành phố; lập các chốt, tổ kiểm dịch trên các tuyến giao thông chính vận chuyển động vật ra vào địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế: Một số địa phương còn chủ quan với công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, chưa nhận thức được mức độ ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến sự phát triển chăn nuôi heo, gây tổn thất lớn về kinh tế và đời sống của người chăn nuôi, từ đó chưa quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có mặt chưa tốt, một bộ phận người dân chưa có ý thức cao trong công tác ngăn chặn dịch bệnh; chưa kiểm soát, giám sát được việc vận chuyển heo trên các tuyến đường thủy; còn tồn tại nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ không đúng quy định.

**2. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống và dập tắt, khống chế không để lây lan bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh, đề nghị các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:**

**a. Các cấp, các ngành và các địa phương cần xác định nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay, phải khẩn trương, tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng, chống và dập tắt dịch bệnh; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể của từng sở, ban ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện.**

**b. Tăng cường triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2019 của Ban Bí thư, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 4291/VPCP-NN ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, về tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi; Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;... và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.**

**c. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của bệnh Dịch tả heo Châu Phi, để thực hiện tốt công tác phòng, chống và dập dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi.**

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất về nội dung tuyên truyền.

**d. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo cơ quan Chăn nuôi và thú y kịp thời, chủ động phát hiện sớm dịch bệnh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo quy định của thú y. Hỗ trợ cho huyện Tân Hiệp, thành phố Rạch Giá và các địa phương phát hiện ổ dịch lập các chốt, tổ kiểm dịch tại địa phương.**

- Chủ động rà soát nhu cầu hóa chất, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống và dập dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, đôn đốc; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và dập dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

**đ.** Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống và dập dịch bệnh; hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

**e.** Đề nghị các lực lượng vũ trang tích cực phối hợp cùng các sở ngành chức năng và chính quyền địa phương cùng cấp trong triển khai thực công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi và tổ chức tiêu hủy heo bệnh, chết.

**g.** Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và dập dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn; đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh.

**h.** Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân về phòng, chống và dập dịch; rà soát phương án phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn, đề kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt các điểm giết mổ gia súc trên địa bàn; kịp thời xử lý những điểm giết mổ vi phạm theo đúng quy định. Tăng cường vai trò trách nhiệm của Tổ Kinh tế- kỹ thuật cấp xã để tham gia phòng, chống và dập dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

- Khi phát hiện ổ dịch, phải khẩn trương khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng và tiêu hủy heo bị bệnh; lưu ý đối với các địa phương nếu không có điều kiện tiêu hủy tại chỗ, phải di chuyển đi nơi khác thì phải đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh.

- Trước mắt để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi, đề nghị các địa phương tạm ứng trước kinh phí hỗ trợ cho người dân, sau đó báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho các địa phương.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống và dập dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn kém hiệu quả.

**i.** Về chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bị dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi: Tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh, bổ sung quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách và tiêu cực.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thành viên BCĐ PC dịch bệnh GS, GC& TS tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP, Phòng: KTCN, KTTH và TH;
- Lưu: VT, tvhung.

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Công Danh**

